

# ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

พฤษภาคม 2556

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง Tel.075218440

Fax. 075 219 016

http://trang.nfe.go.th/

E-mail: librarytrang@gmail.com

## กิจกรรมเด่น เดือนนี้

### ตรวจราชการ...นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ

### ติดตามบ้านหนังสืออัจฉริยะ กลุ่มศูนย์อันดามัน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. ตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้นำเสนอผลการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ โดยวิธีทัศน์ชุด “เสียงสะท้อนบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.ตรัง” และรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะโดยมอบเอกสารรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ พร้อม CD ให้กับท่านประธานและผู้เข้าร่วมรับตรวจราชการ

จากนั้นนายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. มอบนโยบายสำนักงาน กศน.ที่ต้องดำเนินการให้ได้ ด้านบ้านหนังสืออัจฉริยะ ว่า

ท่านรองเลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานในทุกจังหวัด พื้นที่กลุ่มอันดามัน บ้านหนังสืออัจฉริยะต้องพยายามจัดตั้งในพื้นที่ชุมชน ร้านค้า โรงพยาบาล เน้นต้องให้ชาวบ้านสามารถอ่านหนังสือในบ้านหนังสือได้สะดวก ให้ดำเนินการจัดหาแว่นสายตาไว้สำหรับบริการผู้สูงอายุ ประจำบ้านหนังสืออัจฉริยะทุกแห่ง ให้จัดทำทะเบียนผู้รับบริการบ้านหนังสือ เพื่อจะได้ทราบปริมาณ ของผู้เข้ารับบริการ หรือใช้ผ่านน้ำอัดลมเป็นเครื่องมือนับปริมาณผู้ใช้บริการในบ้านหนังสืออัจฉริยะในแต่ละวัน จัดทำกล่องรับความคิดเห็นประจำบ้านหนังสืออัจฉริยะทุกแห่ง เพื่อรับทราบความต้องการหนังสือของประชาชนในพื้นที่ การรับส่งหนังสือประจำบ้านหนังสืออัจฉริยะให้ ครู กศน. ตำบล ใช้ดุลพินิจหาวิธีการในการจัดส่ง ให้หนังสือถึงบ้านหนังสืออัจฉริยะทันตามกำหนด

ทวีศักดิ์ ไตรญาณ/ข่าว : อุษษา ยอมใหญ่/ภาพ



### อ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา



สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และอีก 3 องค์กรหลัก จัดโครงการ “อ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา” เพื่อทดลองศึกษาวิจัยรูปแบบที่เหมาะสมในการนำศักยภาพที่สำคัญของการอ่านสร้างความสุข เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน สำนักงาน กศน. ได้คัดเลือกสถานศึกษา จำนวน 10 แห่งจาก 10 จังหวัด เข้าร่วมโครงการ อ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี 2: อ่านเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็น 1 ใน 10 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่ง กศน.อำเภอเสเกาได้เป็นผู้แทนสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และนักศึกษา กศน.อำเภอเสเการับรางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมในบทบาทผู้อ่าน อีกด้วย

นุชนาถ นุ้ยขาว บรรณรักษ์/รายงาน



# บ้านหนังสืออัจฉริยะ:

\*\*บทความดีๆที่นำอ่าน

ส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ที่ยั่งยืน สู่บ้านหนังสืออัจฉริยะเพื่อ “จังหวัดตรัง  
เมืองแห่งความสุข”



จากสถิติล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปีพ.ศ.2554 พบว่าคนไทยอ่านหนังสือปีละประมาณ 2-5 เล่มซึ่งฟังดูดีกว่าที่ได้ยินได้ฟังกันมาก่อนหน้านี้ที่ว่าคนไทยอ่านหนังสือปีละ 8 บรรทัด แต่ก็คงไม่สามารถจะดีใจได้ เมื่อทราบต่อไปว่าประเทศเพื่อนบ้านอ่านกันเฉลี่ย ปีละ 40-50 เล่มต่อปีซึ่งแสดงให้เห็นว่าการอ่านหนังสือไม่ใช่พฤติกรรมซึ่งเป็นที่นิยมของคนไทยโดยทั่วไป เท่ากับการหาความบันเทิงจากการชมโทรทัศน์หรือ เล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ต

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมาโดยตลอด และด้วยการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดตรัง ได้อ่านหนังสือ และเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง ได้จัดการส่งเสริมการอ่าน

โดยการสอบถามความต้องการของประชาชน และนำข้อมูลดังกล่าวมากำหนดเป็นนโยบายด้านการส่งเสริมการอ่าน โดยมียุทธศาสตร์ การสร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยประชาชน เพื่อประชาชน ภายใต้การสนับสนุนการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ผ่านการปฏิบัติการ ที่เป็นเลิศของสถานศึกษา ทั้ง 10 แห่ง ด้วยการดำเนินงานจัดมุมหนังสือ ที่บ้านครู กศน.ตำบล 105 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนได้นำไปจัดมุมหนังสือภายในบ้านของตนเอง การจัดมุมหนังสือบ้านอาสาสมัครรักการอ่าน 690 แห่ง เพื่อให้บริการการอ่านโดยประชาชนเพื่อประชาชนภายใต้การสนับสนุนโดยครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์ จัดมุมหนังสือที่สถานที่ท่องเที่ยว 6 แห่ง ขณะที่เราสนุกและผ่อนคลายความสุขทางกายกศน.จังหวัดตรังยังไม่ละเลยที่จะเติมความสุขทางสมอง จัดมุมหนังสือในสถานประกอบการกว่า 25 แห่ง เพื่อให้พนักงานได้เข้าถึงการอ่าน ณ ที่ปฏิบัติงานของตนเอง สถานที่ราชการเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการจัดส่งเสริมการอ่าน 35 แห่ง เพื่อลดการรอคอยที่อึดอัดระหว่างรอรับบริการ ส่งเสริมการอ่านณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 92 แห่ง มีมุมหนังสือ ให้การรักษาและสุขภาพด้วยตนเองด้วยการอ่าน จัดตั้งชุมชนแห่งการอ่าน ครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอ เป็นการประกาศให้สังคมรับรู้ถึงการเกิดสังคมแห่งการอ่าน นำรณโยบายส่งเสริมการอ่านออกให้บริการประชาชนทุกพื้นที่ ในแต่ละปีจะออกให้บริการมากกว่า 3 ครั้ง/ สัปดาห์ ในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่า 225 ครั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของการอ่านที่ยั่งยืน กศน.จังหวัดตรัง จัดตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะ 362 แห่ง ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งของสังคมแห่งการอ่าน

**จากการดำเนินงานดังกล่าวเด็ก เยาวชน ประชากรวัยแรงงาน ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์ จากการอ่าน ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ให้การสนับสนุนทั้งสิ้น กว่า 355,456/ ต่อปี (ข้อมูล พ.ศ.2555)**

จากความต้องการของประชาชน ก่อเกิดจากจุดเล็กๆที่เรียกว่า รากฝอยแห่งปัญญา สู่ต้นไม้ใหญ่เป็นสังคมรักการอ่าน ที่จะสร้างให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ยั่งยืน และมีความสุข ดังคำกล่าวที่ว่า “จังหวัดตรัง เมืองแห่งความสุข”

## รณโยบายส่งเสริมการอ่านเดือนนี้

- 07/05/2556 เปิดงานสมโภชน์ศาลหลักเมืองตรัง 202 ปี กศน.ตำบลควนธานีร่วมงานดังกล่าวด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และงานอาชีพ การจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มอาชีพที่ กศน.กันตังสนับสนุน ณ ศาลหลักเมืองตรัง อ.กันตัง จ.ตรัง ผู้ร่วมกิจกรรม 230 คน
- 16/05/56 โครงการ ผู้ว่าเยี่ยมบ้านยามบ่าย (ห้องสมุดเคลื่อนที่) ณ วัดทุ่งหลวง ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การทำดอกไม้ประดิษฐ์ การจัดแสดงเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 187 คน
- 23/05/56 โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง” ณ โรงเรียนหาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 400 คน กิจกรรมเด่นอ่านหนังสือกับรณนโยบาย ศิลปะบนจานกระดาษ สาธิตการทำวุ้นเผือก ให้คำแนะนำ การศึกษาต่อ

# อิมท้อง อิมสมอง @ ร้านกาแฟ

**โก๋แจ๊จ** บ้านชาชั้นดี กลางซอยราชดำเนิน 1

“ใครจะรู้ว่าใจกลางเมืองตรังมีร้านขายชา/กาแฟชั้นดี ราคาถูก” ด้วยราคา เริ่มต้นที่แก้วละ 12 – 15 บาท

ร้านโก๋แจ๊จ เป็นบ้านไม้โบราณเล็กๆ กลางซอยราชดำเนิน 1 หน้าร้านจะเปิดประตูกว้าง 2 บานประตู ด้วยเหตุผลที่ว่าอากาศภายนอกจะเข้ามาในร้านได้น้อย ร้านจึงเย็นสบาย (ประหยัดพลังงาน) ในร้านมีหนังสือประเภทเรื่องสั้นจากประเทศญี่ปุ่น , การชงชา , หนังสือประเภทวัฒนธรรมญี่ปุ่น (โก๋แจ๊จ ซึ่งเป็นเจ้าของร้าน ได้ไปศึกษาการชงชา และอยู่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา กว่า 6 ปี ) สำหรับเครื่องดื่มที่แนะนำที่ใครๆก็บอกต่อ มีกาแฟร้อน (สังเกตจากเครื่องชงกาแฟของร้านจะเป็นเครื่องชงแบบ siphon ชนิดสั่งทำพิเศษ) โอติบ (เป็นไมโลสูตรเข้มข้นที่อร่อยมาก) เจ็ดยอด,ชาดำ,โกโก้เย็น และชาสูตรต่างๆ ทั้งอู่หลง กวนอิม ชาเขียว ชาวดอกไม้ ฯลฯ ขายแค่เครื่องดื่มล้วนๆ ไม่มีขนมแกล้มใดๆ ทั้งสิ้น แต่คนเยอะมาก

เปิดบริการเวลา เที่ยง-บ่ายโมง เป็นประจำทุกวันสนใจเชิญไปลิ้มลองได้นะคับ เดือนหน้าไปร้านไหนโปรดติดตาม

ธนากร เยาวดำ รายงาน/ภาพ



## รายงานพิเศษ... “หน้าควายบ้านหนังสืออัจฉริยะ” ส่งเสริมการอ่านต้นเด็กไทยสู่ ASEAN

“บ้านหน้าควายส่งเสริมการอ่านสร้างบ้านหนังสืออัจฉริยะร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองตรังต้นเด็กไทยเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.30 น. กศน.จังหวัดตรังนำผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเขียนข่าวเล่างาน กศน. “นักข่าวภูธร กศน.ตรัง” สัมภาษณ์นางจำเนียร กาญจนพรหม ปราชญ์ชาวบ้าน และเจ้าของบ้านหนังสืออัจฉริยะ ถึงโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะเพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการนี้

นางจำเนียร กาญจนพรหม กล่าวว่า โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะได้รับความสนใจจากเด็ก เยาวชน และประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ยังได้กล่าวขอบคุณมายังสำนักงาน กศน.จังหวัดตรังที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับเด็กเยาวชน ได้เข้าถึงการอ่านทั้งหนังสือพิมพ์ หนังสือภาษาอังกฤษ วารสารซึ่งเป็นการอ่านเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย

จิราพร ใหม่พรม /เรียบเรียง

นนทิสุทธิ ศิริรัตน์ /ถ่ายภาพ ณัฐชนก นิล /รายงาน





# โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง”

23 พ.ค.56 ที่โรงเรียนหาดปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอ

สิเกา จังหวัดตรัง นายไชยยศ ธงไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นาง อรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาด จังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตรัง ได้ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อนำบริการของหน่วยงาน มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องจากชาวบ้าน ตำบล ไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" เป็นโครงการที่ส่วนราชการต่าง ๆ ออกมาให้บริการประชาชนในพื้นที่ เช่น การบริการด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร ด้านกฎหมายและงานยุติธรรม ด้านสวัสดิการสังคม และอื่น ๆ โดยแต่ละหน่วยงานจะมีเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งสื่อแผ่นพับหรืออื่น ๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม



สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง กศน.อำเภอสิเกา กศน.ตำบลไม้ฝาด ร่วมจัดกิจกรรม และฝึกอาชีพ ชุมชน อ่านหนังสือกับรถโมบาย ศิลปะบนจานกระดาษ สาธิตการทำหุ่นเผือก ให้คำแนะนำการศึกษาต่อ โดยเฉพาะการเรียนรู้อัจฉริยะ ม.6 ใน 8 เดือน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง/ข่าว  
นุชนาฏ นุ้ยขาว/ภาพ

## ดอกผลจากการอ่านหนังสือ @ บ้านหนังสืออัจฉริยะ:

ธนพร คงฉาง ครู กศน.ตำบล ผู้ต่อยอดการอ่านด้านการปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ ของ นางวิลาส ชัยทอง 176 ม.6 บ้านนาเมรุ ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง ซึ่งจากการที่ประชาชนได้อ่านหนังสือ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ครู ธนาพร คงฉางจึงนัดหมายชาวบ้านในชุมชนมาร่วมเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งเป็นที่สนใจ สนใจ ของชาวบ้านเป็นอย่างมาก



## ประเด็น ถาม-ตอบ

ถาม หนังสือพิมพ์เก่าๆ ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ จะทำอะไรดี ?

ตอบ หนังสือพิมพ์เก่าๆ ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะที่ล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วสามารถนำมาจัดการเป็นคลังความรู้ได้ด้วยการตัด ข่าวที่มี

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ ที่ปรึกษา, นางอริษา รจนะ รองผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาและหัวหน้ากลุ่มงาน